

BIZ ดุน Backlog เพิ่มต่อเนื่อง ชูอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 15%

BIZ มั่นใจผลงานปีนี้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังดุน Backlog เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเซ็นสัญญารับงานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มูลค่าเกือบ 100 ล้าน ส่งผลให้มีงานในมืออยู่ที่ 1,350 ล้านบาท รอรับในปีนี้ พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่วนโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง มูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท พร้อมนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ระบบหากได้ไฟเขียว คาดสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2562

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโซลูชัน จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะไฟตอนหลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสี แบบแปร

ความเข้มลำรังสีให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี มูลค่าสัญญา 98,600,000 บาท ระยะเวลาของสัญญาจำนวน 300 วัน ซึ่งจะทำให้มูลค่างานในมือปัจจุบัน (Back log) ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,360 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีจนถึงปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าขยายกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐ และโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น โดยมองว่าภาพรวมตลาดเครื่องฉายรังสียังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ซึ่งเครื่องมือยังขาดแคลนอยู่ ขณะที่จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้กลับมาฟื้นตัว โดยคาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% หลังจากปีก่อนที่รายได้และกำไรสุทธิต่ำกว่าปี 2559 เนื่องจากมีการเลื่อนคำสั่งซื้อไปเร็วขึ้นในปี 2559 ทำให้รายได้น้อยลงไปพอ



สมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์

สมควร โดยปัจจุบันบริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 1,350 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ในปี 2561 เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ประเมินอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในปี 2561 คาดว่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา

ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการแข่งขันประมูลงานต่างๆ บริษัทพยายามจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 15% ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เป็นงานภาครัฐ มูลค่า 800-1,000 ล้านบาท โดยคาดหวังจะได้รับงานประมาณ 50% ซึ่งจะทยอยรู้ผลเป็นระยะ

ส่วนโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งจังหวัดชลบุรี มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทจะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดย BIZ ถือหุ้นในสัดส่วน 65% คิดเป็นจำนวน 1.3 ล้านหุ้น หรือ 130 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2562